
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 664  —  443. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um rekstur framhaldsskóla.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Kemur til greina að mati ráðherra að flytja rekstur framhaldsskóla til sveitarfélaga og er
það til skoðunar í ráðuneytinu? Ef ekki, stendur til að taka það til sérstakrar athugunar og þá
með hvaða hætti?


